

Số: **346** /BC-UBND

Kon Tum, ngày **16** tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO BỔ SUNG

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X**

Thực hiện Công văn số 86/HĐND-TTĐN ngày 24/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X”. Trong số 72 ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương kiểm tra, xem xét giải quyết 15 ý kiến, kiến nghị và đã trả lời 34 ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X¹; số ý kiến, kiến nghị còn lại (23 ý kiến, kiến nghị), UBND tỉnh trả lời như sau:

A. KIẾN NGHỊ CHUNG

Các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đường Hồ Chí Minh

1. Cử tri huyện Đăk Tô:

- Đề nghị chỉ đạo ngành chức năng tăng cường và thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

- Đề nghị triển khai thực hiện sơn lại gờ giảm tốc, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vạch tạo phản quang giải phân cách giữa các vị trí giao nhau với đường ưu tiên trên các tuyến đường quốc lộ qua thị trấn Đăk Tô.

2. Cử tri huyện Ngọc Hồi: Đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và sửa chữa các biển báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

3. Cử tri huyện Đăk Glei:

- Đề nghị chỉ đạo đơn vị Quản lý đường bộ xây dựng hàng rào phân quan trên đường Hồ Chí Minh, đoạn trước công bệnh viện huyện Đăk Glei;

- Đề nghị không nên phun thuốc diệt cỏ theo dọc đường Hồ Chí Minh qua địa bàn khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trả lời:

- Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi và Đăk Glei do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, do đó Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị Cục Quản lý đường bộ III chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm; sửa chữa các biển báo giao thông và thực hiện các biện pháp cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông theo ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời tổ chức kiểm tra, có giải pháp sử dụng thuốc diệt cỏ phù hợp khi qua các khu vực

¹ Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 04/12/2015 và Công văn số 2857/UBND-KTN ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh.

đông dân cư không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân trong khu vực (tại Công văn số 2014/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/11/2015).

- Riêng đối với Quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn huyện Đắk Tô, Sở Giao thông Vận tải đã thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý đường, Thanh tra giao thông trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm lập tức báo ngay cho chính quyền địa phương để phối hợp xử lý nên tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý kịp thời. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường và thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra xử lý không để phát sinh vi phạm.

B. KIẾN NGHỊ RIÊNG

I. HUYỆN ĐẮK TÔ

1. Việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh về Công trình đường tránh đèo Văng Rơi là chưa thỏa đáng. Vì chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục các công trình thủy lợi nhưng vẫn chưa đảm bảo, không có nước để người dân sản xuất, sau khi khắc phục xong nhưng khi có mưa đất, cát bồi lấp trở lại. Việc triển khai, nạo vét đập, kênh, mương thủy lợi xong đơn vị thi công không bàn giao về cho xã, việc hỗ trợ bồi thường chậm trễ, đề nghị chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc ảnh hưởng do thi công Công trình đường tránh đèo Văng Rơi.

Trả lời: Để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân đối với diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thi công dự án đường Nam Quảng Nam (đoạn tránh đèo Văng Rơi), hiện nay UBND tỉnh đang lập đoàn kiểm tra trực tiếp tại khu vực công trường thi công và sẽ làm việc cụ thể với nhân dân, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết dứt điểm. Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ thông báo rộng rãi để cử tri huyện Tu Mơ Rông và huyện Đắk Tô biết.

2. Đề nghị cho chủ trương đóng bãi vàng ĐắkRiPen và yêu cầu đơn vị san ủi trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý, vì hiện nay công tác quản lý rất khó khăn, UBND xã không đảm bảo lực lượng để tuần tra canh gác thường xuyên.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Đắk Tô làm việc với Công ty cổ phần ĐắkRiPen để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác khoáng sản (Quyết định khai thác số 560/QĐ-UBND ngày 19/8/2002 và Quyết định khai thác gia hạn số 1383/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh) theo đúng quy định của Luật Khoáng sản; đồng thời yêu cầu UBND xã Tân Cảnh, UBND huyện Đắk Tô thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác trong khu vực; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản theo đúng quy định Điều 81 Luật Khoáng sản có (Công văn số 2965.../UBND-KTN ngày 16/12/2015).

II. HUYỆN TU MƠ RÔNG

1. Đề nghị chỉ đạo ngành chức năng xem xét xây 01 phân hiệu Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tại xã Đắk Rơ Ông để phục vụ con em tại 04 xã phía tây

của huyện (*Xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tô Kan*).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện. Nhu cầu xây dựng 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại xã Đăk Rơ Ông để phục vụ con em tại 4 xã phía tây của huyện là nhu cầu chính đáng. Căn cứ Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt Dự án đầu tư: Xây mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông (số 2) với tổng mức đầu tư 55,6 tỷ đồng²; địa điểm xây dựng tại thôn Kon Hnông, xã Đăk Tô Kan, quy mô xây dựng Nhà học 12 phòng, 02 tầng và một số hạng mục khác. Tuy nhiên, vì ngân sách khó khăn, đến nay dự án chưa được bố trí vốn để triển khai xây dựng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Bộ, ngành Trung ương để sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình nêu trên.

III. HUYỆN NGỌC HÒI

1. Đề nghị có chủ trương thu hồi và xây dựng 2 đoạn đường dọc quốc lộ 40 (*đoạn đường từ nhà bà Lê Thị Vĩnh thôn Đăk Mé và đoạn nhà ông Trần Trọng Tú thôn Đăk Răng, xã Bờ Y*) vì hiện nay đoạn này gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị đường Quốc lộ 40B, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức kiểm tra và có giải pháp nhằm thu hồi đất tại 2 vị trí trên để đầu tư xây dựng đồng bộ, thông suốt đoạn tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và các phương tiện tham gia giao thông (*tại Công văn số 2013/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/11/2015*).

IV. HUYỆN ĐĂK GLEI

1. Đề nghị đầu tư đường vào từ ngã ba Đăk Man vào đến đồn Biên phòng 663 xã Đăk Blô hiện hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng.

Trả lời: Tuyến đường trên đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 với tổng chiều dài 21,22 km và tổng mức đầu tư là 286 tỷ đồng; tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường trên khi đảm bảo nguồn kinh phí. Trong thời gian chờ bố trí kinh phí, đề nghị UBND huyện Đăk Gleï triển khai sửa chữa các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông.

2. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sớm phê duyệt kế dự án đầu tư xây dựng nhà bia tưởng niệm ghi danh liệt sĩ tại xã Xốp trong năm 2016.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, hiện nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang xem xét, rà soát nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2016 để đề xuất thực hiện công trình nhà bia tưởng niệm ghi danh liệt sĩ tại xã Xốp như cử tri phản ánh.

² Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh.

V. HUYỆN SA THẦY

1. Đường tỉnh lộ 675 sau khi thi công không làm đường qua mương vào thôn Bình Nam, nhân dân đi lại khó khăn, đã kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết.

Trả lời: Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Sa Thầy kiểm tra đoạn Km18+550 - Km18+750 (đoạn qua thôn Bình Nam) Tỉnh lộ 675 nhận thấy, các hộ dân sống dọc hai bên đường đã tự lắp tấm đan bê tông qua rãnh để phục vụ nhu cầu đi lại. Việc lắp đặt tấm đan tại Km18+550 (bên trái tuyến) đầu nối vào Tỉnh lộ 675 để xe cơ giới (xe ô tô tải) ra vào được thuận tiện như kiến nghị của cử tri không đảm bảo an toàn giao thông, vì vị trí này là điểm gần cuối dốc đoạn đường có độ dốc dọc lớn khoảng 8% và nằm ở lưng đường cong nằm. Mặt khác tại đỉnh dốc cách điểm kiến nghị đầu nối của cử tri khoảng 200m đã có điểm đầu nối cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân (tại Km18+750 xe cơ giới của các hộ dân vẫn thường ra vào ở vị trí này).

2. Đề nghị tỉnh xem xét lại quy hoạch mốc lộ giới hành chính tỉnh lộ 674 từ thị trấn Sa Sơn, giảm từ 14,5m (hiện tại) xuống 7m cho phù hợp với khu dân cư.

Trả lời: Tuyến đường Tỉnh lộ 674 từ thị trấn Sa Thầy đi xã Mô Rai có chiều dài 48,6 km do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý, đường cấp IV đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch³. Theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì hành lang an toàn giao thông của tuyến đường này có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là 9 m. Đồng thời, theo quy hoạch phát triển giao thông nông thôn Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt⁴ thì đoạn nội thị từ thị trấn Sa Thầy đến xã Sa Sơn có chiều dài khoảng 7 km vẫn thuộc diện đường cấp IV, có hành lang an toàn giao thông mỗi bên là 9 m.

Do vậy, đề xuất của cử tri giảm quy hoạch mốc lộ giới từ 14,5 m xuống còn 7m là không phù hợp với định hướng phát triển giao thông nông thôn Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và hành lang an toàn giao thông quy định.

3. Đề nghị làm mới đường tỉnh lộ 675 đoạn từ Sa Nhơn qua xã Rờ Koi.

Trả lời: Ngày 9/9/2015, Sở Giao thông Vận tải đã mời Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào kiểm tra và làm việc và đã thống nhất bố trí vốn sửa chữa đoạn đường Tỉnh lộ 675 đoạn từ Sa Nhơn qua xã Rờ Koi từ Km32-Km53+090 bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho địa phương năm 2016 với tổng mức đầu tư dự kiến là 15 tỷ đồng và sẽ triển khai trong năm 2016.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương để bố trí kinh phí sửa chữa trong năm 2017 Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km35+500-Km40+500; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để sửa chữa đoạn từ Km40+500-Km53+90 trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016-2018.

³ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh.

⁴ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh.

4. Bà Nguyễn Thị Sò vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhòn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, điều dưỡng không thống nhất văn bản trả lời của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vì đối chiếu với điều 20, Nghị định 31/2013 của Chính phủ. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời rõ bà Sò có được hưởng chính sách BHYT và điều dưỡng, mai tang phí không.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng nếu đủ điều kiện, không quy định được hưởng các chế độ khác như điều dưỡng, mai táng phí, bảo hiểm Y tế.

Như vậy, trường hợp bà Nguyễn Thị Sò là vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhòn nhưng đã tái giá, hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và không được hưởng chính sách BHYT, điều dưỡng và mai táng phí là đúng theo quy định hiện hành.

VI. HUYỆN IA H'DRAI

1. Đề nghị Công ty Duy Tân và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh sớm thanh toán tiền công của công nhân còn nợ từ 2012 đến nay.

Trả lời: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân: Vườn cao su của Công ty đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Để thực hiện chăm sóc vườn cây Công ty có ký hợp đồng giao khoán chăm sóc vườn cây cao su với từng hộ dân theo từng đợt chăm sóc trong năm. Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung, Công ty ít nhiều cũng chịu sự tác động nên năm 2012 Công ty thanh toán cho các hộ gia đình 90%, năm 2013 thanh toán 80%. Hiện Công ty đang rà soát lại hồ sơ thanh toán và sẽ trả dứt điểm số tiền còn lại 10% của năm 2012 và 20% của năm 2013 trong thời gian từ đây đến cuối năm 2015. Số tiền nợ năm 2014 thì sẽ chuyển qua thanh toán trong năm 2016.

VII. THÀNH PHỐ KON TUM

1. Về đầu tư công trình làm đường giao thông, nạo vét lòng sông ĐăkBlá: Đề nghị UBND tỉnh xem xét bồi thường thỏa đáng cho nhân dân tạo điều kiện để nhân dân có tiền mua đất ở nơi khác để sinh sống, sản xuất.

Trả lời: Các dự án khu vực này hiện nay thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng qui định. Trường hợp chưa thỏa đáng, đề nghị cử tri có kiến nghị cụ thể gửi UBND thành phố Kon Tum để xem xét giải quyết theo qui định.

2. Đề nghị kiểm tra việc kê giá đơn thuốc khám và thanh toán Bảo hiểm Y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, theo cử tri đánh giá là quá cao so với thực tế? (Cụ thể: Táo tàu là 250.000 đồng/kg nhưng ngoài thị trường giá chỉ có 70.000 - 80.000 đồng/kg).

Trả lời: Theo báo cáo của Sở Y tế: Năm 2015, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 23/06/2014 của UBND tỉnh. Kết quả đấu thầu của đơn vị trúng thầu, giá Đại táo (Táo tàu) là 113.400 đồng/kg,

đây là giá thấp nhất so với các đơn vị khác tham gia đấu thầu. Qua kiểm tra tại Bệnh viện Y học cổ truyền, không có việc kê giá đơn thuốc khám và thanh toán bảo hiểm y tế đối với vị thuốc Đại táo là 250.000 đồng/kg như cử tri kiến nghị.

3. Đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Ban quản lý Cục đường bộ khu vực III nên mở rộng giải phân cách và mở rộng ngã ba đến hết đường Đặng Tiến Đông giao nhau với đường Phạm Văn Đồng, để hạn chế tai nạn giao thông.

Trả lời: Ngày 29/10/2015, UBND thành phố Kon Tum phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, phòng Cảnh sát Giao thông-Công An tỉnh, Cục quản lý đường bộ III.4 đã tổ chức kiểm tra và có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông; đến nay Tổng cục đường bộ III chưa có ý kiến, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp tục có văn bản đề nghị Tổng cục sớm có hướng xử lý khắc phục nhằm đảm bảo giao thông tại vị trí nút giao trên (*tại Công văn số 2014/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/11/2015*). Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với Tổng cục đường bộ III để sớm có giải pháp cụ thể, hợp lý đối với đoạn đường nêu trên.

4. (1) Công tác Mặt trận ở Khu dân cư đảm nhiệm rất nhiều công việc nhưng phụ cấp nhận được rất thấp, chỉ trên, dưới 200.000đ, không đảm bảo hoạt động của cán bộ Mặt trận; (2) Hiện nay, mức phụ cấp của lực lượng bảo vệ dân phố rất thấp. Đề nghị HĐND tỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở và lực lượng bảo vệ dân phố hiện nay.

Trả lời:

Ngày 8/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó quy định:

- *“Ngân sách Trung ương thực hiện khoản quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức khoản kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”*.

- *“a) Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung; b) Đối với các thôn ngoài quy định tại Điểm a Khoản này và các tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 tháng lương tối thiểu chung” UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức khoản kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”*.

Theo đó UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, trong đó:

- **“Quy định khoán kinh phí hoạt động cho các thôn là 18.000.000 đồng/thôn/năm”**. Với mức khoán kinh phí này, việc chi hỗ trợ kinh phí cho các chức danh ở thôn, tổ dân phố trong phạm vi mức khoán này (không bao gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, thôn trưởng/tổ trưởng dân phố, công an viên, thôn đội trưởng, lực lượng bảo vệ dân phố, nhân viên y tế thôn, làng, tổ dân phố) do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định.

- **“Quy định mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn: Tổ trưởng số lượng 1, mức phụ cấp bằng 0,4; Tổ Phó số lượng 1, mức phụ cấp bằng 0,3; Tổ viên số lượng 3, mức phụ cấp bằng 0,2 (Mức phụ cấp này thống nhất thực hiện theo hệ số so với mức lương cơ sở và được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh lương cơ sở).**

Hiện nay tình hình ngân sách tỉnh hiện nay rất khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, tại điểm 2 Mục I Phần thứ nhất của Nghị Quyết Chính phủ chỉ đạo *“không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo”*. Bên cạnh đó triển khai xây dựng dự toán năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 trong đó quy định: *đối với chi thường xuyên cân đối ngân sách địa phương tính theo định mức phân bổ năm 2011 theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 nên dự báo tình hình chi ngân sách nói chung và chi thường xuyên 2016 rất khó khăn*. Do vậy, đề nghị các thôn, tổ dân phố chủ động sắp xếp trong phạm vi kinh phí được khoán nêu trên để thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp.

5. Thủ tục chuyển viện từ cơ sở lên tuyến trên rườm rà, gây khó khăn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, ví dụ: bệnh nhân có phiếu hẹn tái khám của bệnh viện vẫn phải đăng ký lại ở nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Đề nghị ngành y tế rà soát, xem xét, cải cách thủ tục hành chính.

Trả lời: Thủ tục chuyển tuyến được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 và Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế. Vì vậy, không có trường hợp người bệnh có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải đăng ký lại ở nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. Trừ trường hợp người bệnh sử dụng giấy hẹn khám lại không đúng thời gian ghi trong giấy hẹn theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế, cụ thể: *“Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng 01 lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”*.

6. Về mua bảo hiểm y tế tự nguyện, hiện nay yêu cầu phải mua bảo hiểm cho cả hộ gia đình, trong khi nhiều hộ dân cuộc sống khó khăn không đủ điều kiện mua bảo hiểm cho cả hộ gia đình. Gây rất nhiều khó khăn cho nhân dân khi có nhu cầu mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét và kiến nghị cấp

trên xem xét.

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 và Khoản 6, Điều 15 của Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014: Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia BHYT. Vì vậy việc yêu cầu phải mua bảo hiểm cho cả hộ gia đình là đúng quy định.

Tuy nhiên, theo quy định mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi, cụ thể như sau: Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng người thứ nhất. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT.

Như vậy, đối với những hộ gia đình có cuộc sống khó khăn thì có thể tham gia bảo hiểm y tế với thời hạn 03 tháng hoặc 06 tháng.

7. Trong những năm qua, tình trạng thông báo tuyển công chức nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh và thành phố Kon Tum không được minh bạch và công khai; mới thông báo nộp hồ sơ thi tuyển công chức hôm nay, hôm sau các em đến nộp hồ sơ thì được trả lời là: không nhận hồ sơ nữa, vì số lượng đã đủ ... Đề nghị quan tâm đến công tác tuyển công chức cho các em đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và phải công khai, minh bạch trong công tác xét tuyển, không nên thông báo hình thức.

Trả lời:

Đối với công tác tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện

Công tác tuyển dụng thời gian qua đã được tổ chức thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:

- Về thông báo tuyển dụng: chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển đối với từng vị trí tuyển dụng cụ thể được niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh (theo đường dẫn: http://kontum.gov.vn/tuyen_dung) và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, Sở Nội vụ (theo đường dẫn: <http://snv.kontum.gov.vn/Thi-tuyen-cong-chuc-nam-2015/>); thông báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum để các cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển theo quy định.

- Về thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Theo quy định hiện hành tại Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì thời gian thông báo ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong kỳ tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2015, thời hạn nhận hồ sơ của tỉnh là 45 ngày (*kể từ ngày 19/01/2015 đến hết ngày 04/3/2015 trong giờ hành chính, thêm 15 ngày so với quy định*).

Để đảm bảo tính minh bạch và sự thuận tiện trong việc nộp hồ sơ của thí sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tổ

chức tiếp nhận và thu hồ sơ ở 02 nơi: nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự tuyển hoặc tại cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 (Sở Nội vụ).

Đối với tuyển dụng công chức cấp xã:

Hiện nay, việc tuyển dụng công chức cấp xã đã được phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện. Trong thời gian đến UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng của các cơ quan, địa phương được phân cấp tuyển dụng để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục (nếu có).

Trên đây là báo cáo bổ sung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC, TH, KTTH, KTN8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuy